



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เข้มงวดสารปนเปื้อนเชื้อในสินค้าเกษตร	เดลินิวส์
2. กรมชลฯ เกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบ	เดลินิวส์
3. ดันสินค้าอินทรีย์เข้าTraceThaiเพิ่มความเชื่อมั่นคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ	แนวหน้า
4. คต.เตือนผู้ส่งออกมันเข้มงวดสิ่งปนเปื้อน	แนวหน้า
5. รัฐออก5มาตรการช่วยสวน'ลองกอง'	มติชน (กรอบบ่าย)
6. ไทยกระเทือนเงินเข้มนำเข้า	เดลินิวส์
7. ประกันรายได้ปี 3 มาแน่ "พาณิชย์"ทำโครงการชง ครม. ดูแลต่อพืชเกษตร...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. คิกออฟแจกฟ้าทะลายโจร ตั้งเป้าแปรรูปส่งชายตปท.	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. อานิสงส์คลายล็อกดาวนั ชาวนาได้เฮ'หอมมะลิ'พุ่ง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
10. คอแลมัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. มีลู่ราคาสินค้าเกษตรเตียงยกแผง	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12. เกษตรกรท่าตะเียบ สู่เป้าหมาย'หมู่บ้าน อยู่เย็น'	ข่าวสด (กรอบบ่าย)

เข้มงวดสารปนเปื้อนเชื้อในสินค้าเกษตร



นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โจทย์การท้าทายหลังโควิด-19 นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะคาดว่าจะมีกฎเกณฑ์ของประเทศผู้นำเข้าต่าง ๆ ตามมามากมาย แต่ปัจจัยหลัก ๆ แล้วคาดว่าจะจะเป็นในด้านของความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องยกระดับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อของสินค้าเกษตรในทุกกระบวนการให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่การผลิตโดยตัวของเกษตรกรเอง ต้องบริหารจัดการฟาร์มทำความสะอาดพื้นที่และสวนเกษตร มาตรการสำหรับผู้ประกอบการสถานประกอบการ

โรคสัตว์ประทุผลไม้ (สัง) และมาตรการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร มีการเฝ้าระวัง ตั้งแต่การพ่นยาฆ่าเชื้อตั้งแต่ต้นทางจากสวน จนถึงระบบขนส่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร ติดตามกำกับดูแลที่โรคสัตว์ประทุให้ปฏิบัติตามมาตรการ และตรวจสอบใบรับรองการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม GAP และศัตรูพืช เพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกอย่างเคร่งครัด โดยยึดตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้ประกอบการ ให้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงงาน และตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการเก็บสินค้าตัวอย่าง หากพบมีความเสี่ยงหรือปนเปื้อนเชื้อ กรมปศุสัตว์จะไม่อนุญาตให้ทำการจำหน่ายหรือส่งออกในพื้นที่ นอกจากนี้โรงงานผลิตที่มี

ขอบเขตพื้นที่ชัดเจน หากพบการติดเชื้อของพนักงาน ให้คัดแยกผู้ติดเชื้อออกอย่างรวดเร็วเพื่อกักตัวในพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อเป็นการยกระดับความเข้มข้นของการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อควบคุมเชื้อและการปนเปื้อนต่าง ๆ ภายใต้อามาตรการบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and Seal)

สำหรับสินค้าประมง กรมประมงได้เข้ม

งวดระบบการควบคุมตรวจสอบ ตั้งแต่ต้นทาง เช่น เรือประมง มีการผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัย มีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะต้องได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) โดยสินค้าประมงส่งออก มีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตลอดสายการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบที่นำเข้าโรงงาน กระบวนการในการแปรรูป การบรรจุ ตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice

หรือ GMP และ Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP เพื่อให้ระบบคุณภาพของโรงงานและผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสากล

“การเฝ้าระวังทั้งหมด ไม่ได้เฉพาะสินค้าที่จะส่งออกไปจีนเท่านั้น แต่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกตลาด กรณีที่จีนแจ้งเดือนมกราคมเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องนำมาวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข รวมทั้งคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป เพื่อปรับกระบวนการเตรียมรับมือผลกระทบในทุกทางล่าสุดได้กำชับให้สำนักงานเกษตรในต่างประเทศ ประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ เร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไทย ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการปนเปื้อนเกิดขึ้นแต่อย่างใด.

กรมชลประทานเร่งติดตั้งสถานีการณเฝ้าตรวจน้ำท่วมและแจ้งเตือนเกษตรกร

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และให้ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการของรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบไม่ให้เกิดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จากการติดตามสภาพภูมิอากาศของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) พบว่าในเดือนกันยายน 2564 นี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ โดยล่าสุดอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานปราจีนบุรี ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอันเนื่องมาจากแม่น้ำปราจีนบุรี โดยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบ็กโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงสามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และมอบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยน้ำท่วมก็ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน และให้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทันที

สำหรับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังในขณะนี้ กรมชลประทานได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ที่ อ.แกลง จ.ระยอง ได้เปิด ประตูคลองโพธิ์ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล ที่ตลาดเจริญสุข อ.เมืองจันทบุรี ได้เปิด ประตูคลองกักคิรีไฟ ในแม่น้ำจันทบุรี เพื่อเร่งให้คลองน้ำระบายลงแม่น้ำจันทบุรีได้มากขึ้น เป็นต้น คาดว่า หากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติอย่างแน่นอน.

ดันสินค้าอินทรีย์เข้าTraceThai เพิ่มความเชื่อมั่นคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า สนค.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสัมมนาออนไลน์นำเสนอระบบ TraceThai.com และผลการศึกษาออกแบบระบบต้นแบบ ระยะที่ 2 มุ่งเป้าหมายการใช้งานระบบกับสินค้าอินทรีย์ทุกประเภท รวมทั้งสินค้าอินทรีย์มาตรฐาน GI

“สนค. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าเกษตรไทยและประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะเข้ามาสนับสนุนกระบวนการติดตามและสอบย้อนกลับสินค้าให้เกิดความโปร่งใส จึงจัดทำโครงการประยุกต์ใช้บล็อกเชนยกระดับเศรษฐกิจการค้าขึ้นตั้งแต่ปี 2563 โดยมี “ข้าวอินทรีย์” เป็นสินค้านำร่อง”

ระบบ TraceThai.com ของ สนค. มุ่งตอบโจทย์เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร หรือ Food Traceability ซึ่งมีบทบาททางการค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญ

กับความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น และรัฐบาลของหลายประเทศได้เริ่มมีมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรและอาหารตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยควรเตรียมความพร้อมและให้ความสำคัญกับเรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพราะเรื่องนี้ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งช่วยลดปัญหา

การถูกปลอมปนสินค้าของตนด้วย

ช่วงแรก จะนำร่องกับสินค้าอินทรีย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือพืชอื่น รวมถึงสินค้าอินทรีย์แปรรูปที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยรับรองมาตรฐาน (Certification Body: CB) ทั้งที่เป็นมาตรฐานอินทรีย์ในประเทศ คือ Organic Thailand และมาตรฐานอินทรีย์สากล เช่น EU Organic, USDA, IFOAM เป็นต้น และในระยะที่ 2 ปี 2564 ได้เผยแพร่ขยายฐานการใช้งานเพิ่มมากขึ้น และมีแนวคิดเรื่องการขยายการใช้งานระบบไปยังมาตรฐานสินค้าอื่น เช่น สินค้าที่ผลิตตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) นอกจากนี้ ยังศึกษาและออกแบบระบบต้นแบบสำหรับเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกในการขับเคลื่อนระบบ TraceThai.com ระยะถัดไปด้วย

ปัจจุบัน ระบบ TraceThai.com มีกลุ่มนำร่องทั้งสิ้น 34 กลุ่ม ในพื้นที่ 17 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้ GI เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ข้าวแจ็กเชยเส้าให้สระบุรี เข้าร่วมโครงการด้วย นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่น ๆ เช่น ถั่วเหลืองอินทรีย์ ถั่วเขียวอินทรีย์ สินค้ากลุ่มเครื่องสำอางแปรรูปจากสมุนไพรด้วย

คต.เตือนผู้ส่งออกมันเข้มงวดสิ่งปนเปื้อน

นายศิริดิ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมได้รับแจ้งข้อกังวลของภาคเอกชนเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มงวดการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ณ ท่าเรือปลายทางของประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือใหญ่เดินทะเลที่ขนส่งสินค้ามันสำปะหลังจากไทยไปจีน ที่ไม่มีใบรับรองการตรวจโควิด-19 อาจถูกปฏิเสธให้เรือเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือปลายทางของจีน ดังนั้น ผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศที่ขนส่งมันสำปะหลังจากไทยไปจีนควรมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประเทศปลายทางมั่นใจได้ว่าพนักงานบนเรือของตนปราศจากเชื้อโควิด-19 เพื่อให้การขนส่งสินค้าระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรต้องเพิ่มความเข้มงวดการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในทุกขั้นตอนของกระบวนการส่งออก ยกตัวอย่าง เช่น สินค้ามันสำปะหลัง กรมได้ประสานภาคเอกชน หากพบการติดเชื้อของพนักงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิต ให้เร่งคัดแยกผู้ติดเชื้อออกและดำเนินการภายใต้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and Seal) โดยเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานมีการตรวจสอบการติดเชื้อโดยวิธี ATK (Antigen Test Kit) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออกจะปลอดจากเชื้อโควิด-19 ในส่วนของเรือใหญ่เดินทะเลที่ถูกค้า

ปลายทางเป็นผู้จัดหามาเองนั้น กรมแนะนำให้ผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประเทศปลายทางมั่นใจได้ว่าพนักงานบนเรือปราศจากการติดเชื้อโควิด-19 ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังทุกตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการเทียบท่า ณ เมืองปลายทาง

เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 ไทยส่งออกสินค้ามันสำปะหลังรวม 6.361 ล้านตัน มูลค่า 2,330.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 43% และ 48% ตามลำดับ จากช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 ที่มีปริมาณส่งออกรวม 4.441 ล้านตัน มูลค่า 1,573.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รัฐออก5มาตรการ ช่วยสวน'ลองกอง'

นางมลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตลองกองต้นฤดูกาลใน จ.อุดรดิตถ์ ไม่ให้มีราคาตกต่ำ ซึ่งเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว 20% และในเดือนกันยายน ประมาณ 11,000 ตัน เป้าหมายดูดซับผลผลิตออกแหล่งผลิต ประมาณ 5,500 ตัน หรือ 50%

นางมลลิกากล่าวว่า ส่วนมาตรการนำมาใช้ คือ 1.เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 3 บาท/กก. ประมาณ 3,000 ตัน 2.รณรงค์บริโภคผ่านร้านธงฟ้า 1,000 ร้านค้า และรถโมบายผลไม้ 1,500 คัน 3.เชื่อมโยงผู้ส่งออกและตลาดกลางรับซื้อ 500 ตัน 4.สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ รับซื้อกว่า 500 ตัน 5.สนับสนุนขายออนไลน์ โดยสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 10 กิโลกรัม ส่งฟรี 8,000 กล่อง ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาการรับซื้อ ณ ตลาดนานกกก และตลาดหัวดวง เกรดข้อ 1-3 อยู่ที่ 18-20 บาท/กก. เกรดคละอยู่ที่ 10-11 บาท/กก.

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า จากปัญหาที่รับซื้อ มีน้อยราย เนื่องจากตลาดปลายทางหลายแห่งยังปิด ขนาดเล็กไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้ ผลผลิตลองกอง ภาคใต้ 42,687 ตัน ออกมาช่วงปลายสิงหาคม-กันยายน ภาคเหนือ 15,592 ตัน ออกมากช่วงกันยายน ลัดส่วนการบริโภคภายในประเทศ 98% ส่งออก 2% ตอนนี้ลองกองภาคใต้ ออกสู่ตลาดแล้ว 30-70% เช่น ยะลา 30% นราธิวาส 50% ภาคเหนือ อุดรดิตถ์ ออกสู่ตลาดแล้ว 25-30% มากสุด 15 วันแรกเดือนกันยายน

'ไทย'กระเทือนจีนเข้มนำเข้า

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้รับแจ้งปัญหาจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโควิดของท่าเรือปลายทางของประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือใหญ่เดินทะเลที่ขนส่งสินค้ามันสำปะหลังจากไทยที่ไม่มีใบรับรองการตรวจโควิด-19 อาจถูกปฏิเสธให้เรือเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือปลายทางของจีน ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศที่ขนส่งมันสำปะหลังจากไทยไปจีน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการรองรับเพื่อให้ประเทศปลายทางมั่นใจได้ว่าพนักงานบนเรือของตนปราศจากเชื้อโควิด เพื่อให้การขนส่งสินค้าระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

“ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรต้องเพิ่มความเข้มงวดการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดในทุกชั้น

ตอนของกระบวนการส่งออก ตัวอย่าง เช่น สินค้ามันสำปะหลัง กรมฯ ได้ประสานภาคเอกชน หากพบการติดเชื้อของพนักงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิต ให้เร่งคัดแยกผู้ติดเชื้อออกและดำเนินการภายใต้มาตรการฉบับเดิม



กีรติ รัชโน

แอนตี้ซีล โดยเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานมีการตรวจสอบการติดเชื้อโดยเอทีเคเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออกจะปลอดภัยจากเชื้อโควิด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุดในการส่งออกสินค้าไปยังที่นั่น ๆ”

อย่างไรก็ตามในส่วนของเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ที่ถูกค้าปลายทางเป็นผู้จัดหาเองนั้น กรมฯ แนะนำให้ผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประเทศปลายทางมั่นใจได้ว่าพนักงานบนเรือปราศจากการติดเชื้อโควิด-19 ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังทุกตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการเทียบท่า ณ เมืองปลายทาง ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นไปพร้อม ๆ กัน

นายกีรติกล่าวว่า สถิติการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังเดือน ม.ค.-ก.ค. 64 ไทยรวม 6.36 ล้านตัน มูลค่า 2,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณเพิ่มขึ้น 43% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. 63 ที่มีปริมาณส่งออกรวม 4.441 ล้านตัน มูลค่า 1,573.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.



โครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ที่ได้แถลงเป็นนโยบายเอาไว้ และได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี และปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการปี 2 โดยหลายโครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว แต่เกษตรกรที่ได้รับการดูแลจากโครงการประกันรายได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ตั้งคำถามว่า โครงการจะเดินหน้าต่อหรือไม่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เงินงบประมาณเริ่มจำกัด เพราะต้องนำไปใช้ต่อสู้โควิด-19 และโครงการที่จำเป็นต้องการเงินบูรณาการ

กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่รับผิดชอบโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรหลัก 4 ชนิด จากทั้งหมด 5 ชนิด คือ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยยกพารา อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยืนยันว่าโครงการประกันรายได้ปี 3 มาแน่นอน เพราะยังจำเป็นต้องนำมาใช้ในการดูแลเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้มีหลักประกันในเรื่องรายได้ที่แน่นอน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการประกันรายได้ปี 3 ต้องมี เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลตราบได้ที่รัฐบาลยังบริหารประเทศ โครงการนี้ ก็ต้องเดินหน้าต่อ เพื่อเป็นหลักประกันในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่แน่นอน หากราคาสินค้าเกษตรที่ขายได้ในช่วงนั้น ๆ มีราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้เอาไว้ ก็จะได้รับส่วนต่าง เป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับเกษตรกร แต่ถ้าช่วงนั้น ๆ ราคาสูงกว่าประกันรายได้ เกษตรกร ก็ได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย

“ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมคณะกรรมการที่กำกับดูแลพืชเกษตรทั้ง 4 ชนิด ที่อยู่ในความดูแลแล้ว เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันรายได้สำหรับปีที่ 3 รวมทั้งมาตรการเสริม ที่จะนำมาใช้ในการผลักดันราคาแล้ว”

ไขว่ผลสำเร็จโครงการปี 2

ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดโครงการประกันรายได้ปี 3 นายจรินทร์ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ปี 2 โดยมีเกษตรกรได้ประโยชน์รวมทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน แยกเป็น ข้าว 4.5 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.78 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน

นายจรินทร์บอกว่า บางช่วงหลายครัวเรือนได้รับส่วนต่างที่รัฐบาลจ่ายชดเชยให้แบบเป็นกอบเป็นกำ เช่น ข้าวหอมมะลิ มีผู้ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 42,830 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ รับสูงสุด 41,680 บาท ข้าวเปลือกเจ้า รับสูงสุด 36,670 บาท

ข้าวหอมปทุมธานี รับสูงสุด 26.674 บาทต่อควีเวือน และข้าวเหนียว รับสูงสุด 33,350 บาท ส่วนมันสำปะหลัง รับสูงสุด 26.000 บาท เป็นต้น

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า กระทรวงพาณิชย์จะปล่อยให้ราคาตกต่ำ จนรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยชดเชย เพราะเป้าหมายของโครงการประกันรายได้ คือ ช่วยดูแลเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตราคาตกต่ำกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้ แต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะเดินหน้าใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่าง สินค้าเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันราคา เช่น ปาล์ม น้ำมัน มีมาตรการกำกับดูแลการนำเข้า การดูแลการซื้อขาย การเร่งระบายสต็อก การเร่งรัดส่งออก ในช่วงที่สต็อกมีมาก ส่งผลให้ปัจจุบันราคาขยับขึ้นเกินไปกว่าราคาประกันรายได้ จนทำให้รัฐบาลประหยัดเงินที่จะต้องจ่ายชดเชยได้รายไปได้มาก ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมาตรการให้สินเชื่อเก็บสต็อก ดูแลการนำเข้า ดูแลการซื้อขาย ส่งผลให้ราคาปัจจุบันขยับขึ้นเกินราคาประกันรายได้อีกด้วย และมีมาตรการดูแลการนำเข้า เร่งรัดการส่งออก จนปัจจุบันราคาใกล้เคียงกับราคาประกันรายได้

ส่วนข้าวเปลือก มีบางช่วงบางเวลา ที่ราคาข้าวเปลือกบางชนิด ไม่ต้องจ่ายชดเชยประกันรายได้ เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันเอาไว้ ขณะที่ยางพารา มีบางช่วงที่ราคาสูงกว่าราคาประกันรายได้ ส่งผลให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชยก็มี ซึ่งส่งผลดีต่อการจ่ายเงินของรัฐบาล ที่ประหยัดได้มากขึ้น

เคาะประกันรายได้ข้าวตัวแรก

หลังจากที่โครงการประกันรายได้ปี 2 ใกล้ที่จะสิ้นสุดโครงการ นายจรินทร์ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อม เร่งประชุมคณะอนุกรรมการที่กำกับดูแลสินค้าเกษตรแต่ละชนิดโดยเร็ว เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้า เพราะเมื่อคณะอนุกรรมการเห็นชอบแล้ว ก็ต้องมีขั้นตอนเสนอให้คณะกรรมการที่ดูแลพืชเกษตรแต่ละชนิดพิจารณาเห็นชอบอีก จากนั้นจึงจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพื่อเดินหน้าโครงการ เพราะหากไปเร่งรีบทำตอนใกล้ ๆ โครงการหมดอายุ จะไม่ทันการแน่นอน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2564 ที่ผ่านมานายจรินทร์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยได้มีมติเห็นชอบในการเดินหน้านโยบายประกันรายได้สินค้าข้าว ซึ่งเป็นการนับหนึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 3 ให้หลักเกณฑ์เดียวกันกับโครงการปี 2 และจากนั้น จะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาต่อไป

โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 ต.ค.2564 และภาคใต้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2565 ส่วนการทำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตั้งแต่เดือนต.ค.2564-พ.ค. 2565 ประกาศทุกวันศุกร์ งวดแรกเริ่มวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.2564 โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.2564 และงวดสุดท้ายจะประกาศวันศุกร์ที่ 27 พ.ค.2565 สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2565 รวมจำนวน 33 งวด

สำหรับมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วยเสริมเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมี 3 มาตรการ โดย 1.สนับสนุนให้เกษตรกรชะลอการขายในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตกจนเกินไป โดยเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 1,500 บาท 2.ช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์หรือวิสาหกิจที่เก็บสต็อกข้าวและไม่ปล่อยออกสู่ตลาด โดนชดเชยดอกเบี้ย 3% และ 3.เร่งรัดส่งเสริมการส่งออกข้าว เพื่อระบายข้าวในประเทศ เพราะฤดูกาลผลิตหน้าจะมีข้าวออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 26 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จึงต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้มีการส่งออกข้าวโดยช่วยดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 6 เดือน ในเดือนต.ค.2564 ถึงมี.ค.2565



จากนั้น วันที่ 23 ส.ค.2564 ที่ประชุม นบข. ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 หรือประกันรายได้ข้าวปี 3 โดยเป็นการประกันรายได้ให้กับชาวนาที่ปลูกข้าว 5 ชนิด ในราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน 50 ไร่ รวม 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 89,306.39 ล้านบาท และจะนำเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ข้าวโพด-ปาล์มน้ำมันตามคาด

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 นายจรินทร์ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ 2 คณะ ที่ดูแลสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มน้ำมัน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการประกันรายได้ปี 3 และมาตรการเสริมที่จะใช้ผลักดันราคา

โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้มีมติเห็นชอบในการเดินทางนโยบายประกันรายได้ ปีการผลิต 2564/65 เป็นปีที่ 3 โดยใช้หลักการเดียวกับประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2 ที่กำหนดราคาเป้าหมาย 8.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวนประมาณ 452,000 ครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564-31 พ.ค.2565

งวดแรกจะเริ่มจ่ายให้แก่เกษตรกรวันที่ 20 พ.ย.2564 งวดต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน งวดสุดท้าย 20 ต.ค.2565 รวม 12 งวด วงเงินงบประมาณ 1,800 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. พิจารณานอมนัดต่อไป

ส่วนมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพด กำหนดมาตรการให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเร่งการรับซื้อและเก็บสต็อกไว้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยได้รับชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี เป้าหมายรวม 350,000 ตัน ได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย 150,000 ตัน และ 2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย 200,000 ตัน

สำหรับปาล์มน้ำมัน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ปี 3 โดยกำหนดราคาเป้าหมาย 4 บาทต่อ กก. ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือนตามพื้นที่ๆ ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ก.ย. 2564-ก.ย.2565 โดยจะจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 15 ก.ย.2564 วงเงินงบประมาณ 7,660 ล้านบาท

โดยมาตรการเสริมคู่ขนาน เพื่อแก้ไขปัญหาสต็อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน จะสนับสนุนค่าบริหารจัดการให้ผู้ส่งออก กก.ละ 2 บาท เพื่อผลักดันน้ำมันปาล์มดิบออกไปตลาดต่างประเทศ ซึ่งเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2564 จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาส่งออกเดือนก.ย.2564 เป็น ธ.ค.2564 และขยายเวลาโครงการจากเดือนธ.ค.2564 เป็นมี.ค.2565 ภายใต้เป้าหมายเดิมที่ 300,000 ตัน และในปี 2565 เป้าหมาย 150,000 ตัน โดยจะเสนอขอใช้งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว มีเงื่อนไขพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการส่งออก เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก

เคาะลุยโครงการมันสำปะหลังปี 3

ถัดมาวันที่ 19 ส.ค.2564 นายจุรินทร์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom โดยได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 3 เหมือนกับปี 1 และ ปี 2 ยกเว้นระยะเวลาการรับสิทธิของเกษตรกรที่จะครอบคลุมเกษตรกรอย่างทั่วถึงมากขึ้น

หลักเกณฑ์การประกันรายได้ กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ คือ มันสำปะหลัง เนื้อแห้ง 25% กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ไม่ซ้ำแปลง ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 ต.ค.2563-31 มี.ค.2565 และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง 1 ธ.ค.2564-1 พ.ย.2565 ระยะเวลาโครงการ 1 พ.ย.2564-31 พ.ค.2566 วงเงินงบประมาณ 6,811 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังได้เห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4 โครงการ ที่จะเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง และโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ที่ตกหล่น ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เม.ย.2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธ.ค.2563 จำนวน 8 หมื่นกว่าราย และเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่เดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ก.ย.2564 เป็น สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มี.ค.2565 เห็นชอบค่าขนส่งเพิ่มเติมภายใต้กรอบวงเงินค่าทอนพันธุ์เดิมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 24.8 ล้านบาท โดยใช้กรอบวงเงินเดิมที่เคยได้รับอนุมัติ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2564-2567 ถือเป็นเป็นเรื่องระดับชาติ เพราะการทำเป็นยุทธศาสตร์นี้ เป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ โดยวิสัยทัศน์ คือ ไทยต้องครองความเป็นผู้นำด้านการค้าและการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพติดอันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย ดังนี้ 1. มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 3% 2. ราคามันสำปะหลังภายในประเทศมีเสถียรภาพและเป็นธรรม และ 3. เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง (CMD) ให้เชื่อแป้งสูงและมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 5 ตันภายในปี 2567

ยางพาราควิตต่อไป

สำหรับโครงการประกันรายได้ยางพารา เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่า เดือนธันวาคมปีนี้จะเหมือนกับปี 2 แต่จะมีการปรับปรุงรายละเอียดให้ดีขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

สินค้าเกษตรอื่นไม่กึ่งมีมาตรการดูแล

สำหรับสินค้าเกษตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่อยู่ในโครงการประกันรายได้ นายจรินทร์ทรรักกล่าว ยืนยันว่า มีมาตรการดูแลทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ พืชเกษตรสำคัญ เช่น หัวหอม กระเทียม พริก พริกทอง และผัก เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ได้จัดเตรียมมาตรการรับมือไว้ล่วงหน้าก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด อย่างผลไม้ภาคตะวันออก ได้เตรียมมาตรการไว้ตั้งแต่ต้นปี ทั้งการหาตลาดล่วงหน้า การผลักดันส่งออก พืชช่วงผลไม้ส่งออก ก็ไม่มีปัญหาด้านราคา ทูเรียนราคาเกินก.ละ 100 บาท มังคุดเกรดพรีเมียม สูงถึงก.ละ 200 บาท ส่วนภาคใต้ ก็มีมาตรการรับมือเช่นเดียวกัน แต่จังหวะไม่ดี มาเจอสถานการณ์โควิด-19 เจอล็อกดาวน์ ก็เลยมีปัญหาบ้าง เช่น มังคุด แต่ก็ได้แก้ไขปัญหามาจนได้ข้อยติ ตอนนี้ ลังได้เข้าไปรับซื้อ และได้ประสานห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนเข้าไปช่วย จนราคาปรับตัวสูงขึ้นแล้ว

ส่วนปัญหาลำไยภาคเหนือ ที่เงินสั่งห้ามนำเข้า ได้สั่งการให้ทูตเกษตรและทูตพาณิชย์เร่งเจรจากับทางการจีน โดยล่าสุดจีนได้ปลดล็อกอนุญาตให้โรงคัดบรรจุของไทย 56 ราย สามารถส่งออกลำไยไปจีนได้ตามปกติ ส่วนที่เหลือ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ก็จะอนุมัติให้มีการส่งออกต่อไป

โดยล่าสุด โดยในปีงบประมาณ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 2,562 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสินค้าเกษตร 10 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผลไม้ พืชหัว พืชผัก ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ประมง กล้วยไม้แล้ว

ทั้งหมดนี้ เป็นแผนการดูแลเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีโครงการหลัก คือ โครงการประกันรายได้ ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ปี 3 และมีมาตรการเสริมในพืชเกษตรตัวอื่น ๆ เพื่อนำมาช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกร ให้สามารถขายผลผลิตได้คุ้มกับต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ .

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
รมช.เกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน เปิดงาน
"Kick Off ฟ้าทะลายโจร
1 ล้านต้น สู่เกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน"
ณ ศูนย์ส่งเสริมและ
ขยายพันธุ์พืชในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ต.พระยา-
บันลือ อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
วานนี้ (1 ก.ย.)



คิกออฟแจกฟ้าทะลายโจร ตั้งเป้าแปรรูปส่งขายตปท.

คิกออฟแจกฟ้าทะลายโจร ตั้งเป้าแปรรูปส่งขายตปท.

ผู้จัดการรายวัน360° – “ธรรมนัส” คิกออฟแจกฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้นสู่เกษตรกร
พื้นที่ ส.ป.ก.ตั้งเป้าแปรรูปส่งออกสร้างรายได้ **อ่านต่อหน้า | 3**

ผู้จัดการรายวัน360° – “ธรรมนัส” เปิด “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้นสู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” เริ่มต้นแจกต้นฟ้าทะลายโจรให้เกษตรกร 10 จังหวัด ก่อนมอบอีก 62 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งเป้าต้นสมุนไพรไทยทุกชนิดสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป สร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกร หลายประเทศเปิดตลาดรองรับแล้ว

วานนี้ (1 ก.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกระดับ ทุกมิติ และเล็งเห็นความสำคัญของการนำพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มาเป็นทางเลือกในการรักษาโรค รวมถึงสนับสนุน ให้มีการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับเกษตรกร

เพื่อให้แผนนโยบายดังกล่าวสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่น และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามที่ได้กำหนดไว้ วัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนา สมุนไพรไทยทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพและความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

สำหรับการจัดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้นสู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จะได้รับต้นฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นการเตรียมการของเกษตรกร และเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาฟ้าทะลายโจรสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลไก

ของกระทรวงเกษตรฯ สาธารณสุข พาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด้วย

การขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ถือเป็นภารกิจสำคัญ และเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลโดย ครม. ได้มีมติขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ด้วยการตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่น โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมทั้งมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ตนในฐานะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งประเทศไทยมีหลายชนิด ขณะนี้การแพทย์แผนไทย อยู่กับคนไทยมายาวนาน และภาคการเกษตรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของคนไทย วันนี้นำตัวอย่างองค์การผลิต เราต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้องผันไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปพืชสมุนไพร โดยตนได้คุยกับหลายประเทศ รองรับตลาดไว้แล้ว

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการ ในการสนับสนุนฟ้าทะลายโจรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ 1,000,000 ต้น แก่เกษตรกร 100,000 ราย โดยให้เกษตรกรนำฟ้าทะลายโจรไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้การปลูก และการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายการแจกจ่ายฟ้าทะลายโจร ให้กับเกษตรกร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้

วันนี้ได้ส่งมอบฟ้าทะลายโจรแก่ตัวแทนเกษตรกร 10 จังหวัด ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครปฐม อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี รวมไปถึงอีก 62 จังหวัด ซึ่งจะส่งมอบ ณ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ .

อานิสงส์คลายล็อกดาวนั ชาวนาได้เฮ'หอมมะลิ'พุ่ง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ได้คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน ก.ย. 64 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ขางพาราแผ่นดิบ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ทำให้มีความต้องการสินค้าไปส่งออกเพิ่มขึ้น การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนัโควิด ร้านอาหารเปิดได้ ทำให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนราคาสินค้าที่ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ สุกร และโคเนื้อ

สำหรับรายละเอียด สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 10,075-10,465 บาทต่อดัน เพิ่มขึ้น 1.42-5.35% เนื่องจากสต็อกข้าวของผู้ประกอบการที่ลดลง ขางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 อยู่ที่ 49-52 บาท

ต่อกก. เพิ่มขึ้น 0.31-6.45% หลังราคาตลาดโลกลดลง ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ฝนตกชุกในภาคใต้ รวมถึงจีน สหรัฐ ต้องการนำเข้าเพิ่ม มันสำปะหลังราคา 2.01-2.05 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 0.50-2.50% เพราะผลผลิตลดลงในช่วงปลายฤดูปลูก เก็บเกี่ยว และจีนยังต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนปาล์มน้ำมันอยู่ที่ 6.78-7.37 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 1.04-9.80% เนื่องจากรัฐบาลขยายเวลาโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มส่วนเกินปี 2564 และราคาล่วงหน้าของตลาดมาเลเซียสูงขึ้น และกุ้งขาวแวนนาไมราคา 126-127 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 0.80-1.50% หลังมีการคลายล็อกดาวนั ทำให้ร้านอาหารกลับมาเปิดบริการและสามารถเดินทางได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศเพิ่มขึ้น สินค้าที่แนวโน้มราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคา 7,211-7,405 บาทต่อดัน.

เกษตรวันนี้...กรมวิชาการเกษตร ตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง
เดือนเกษตรกรผู้ปลูกจึงให้เฝ้าระวังโรคเหี่ยว ปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นซึ่งที่เริ่มแสดง
ที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญ อาการของโรคเหี่ยว ให้ขุดต้นที่เป็นโรค
เติบโตของต้นซึ่งอาการเริ่มแรกใบ นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที
แสดงอาการม้วนห่อ สีของใบ เพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุ
ซีด ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี โรค จากนั้นให้โรยด้วยปูน
เหลืองและแห้ง บริเวณโคน ขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อ
ต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่า ป้องกันการระบาดของโรค
หลุดออกจากเหง้าได้ง่าย และควรทำความสะอาด
หักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับ
หากตรวจดูที่ลำต้นจะพบส่วน ต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมา
ของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสี ใช้ใหม่ทุกครั้ง ส่วนในแปลงที่มี
น้ำตาลเข้ม เมื่อผ่าลำต้นตัดตาม การระบาดของโรค หลังการเก็บเกี่ยว
ขวางและนำมาแช่ในน้ำสะอาด ผลผลิตแล้ว ให้เกษตรกรเก็บส่วน
ประมาณ 5-10 นาที จะพบของเหลวสีขาวคล้าย ต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรคนำไปทำลายทั้งนอก
บ้านมีไหลออกมา..... ● เกษตรกรควรหมั่น แปลงปลูกทันที..... ● นายกะหล่ำปลี



เกษตร วันนี้

● รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อน ● เปิดร้านอาหารช่วยอีกแรง

มีลู่ราคาสินค้าเกษตรเตียงยกแผง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน ก.ย. 2564 มีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 10,075-10,465 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.42-5.35% ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 49.00-52.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.31-6.45% ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 6.78-7.87 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.04-9.80% กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 126-127 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.80-1.50% มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.01-2.05 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.50-2.50%

“สาเหตุที่ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นนั้น คาดว่าจะเป็นผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ตลาดส่งออกมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น และมาตรการคลายล็อกคาวนที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ร้านอาหาร และอีกหลายกิจการ สามารถกลับมาเปิดบริการและสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ยังคงเข้มงวดและต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19”

สำหรับสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และความต้องการบริโภคลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 7,211-7,405 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 1.36-4.01% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.60-7.69 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.40-1.50% น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 19.49-19.69 เซนต์/ปอนด์ (14.11-14.25 บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อน 0.50-1.50% สุกรราคาอยู่ที่ 67.26-67.98 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 2.32-3.31% และโคเนื้อ ราคาอยู่ที่ 94.50-95.10 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.05-0.58%

เกษตรกรทำตะเกียบ สู้เป้าหมาย 'หมู่บ้าน อยู่เย็น'



ผลผลิตของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านบ้านเนินน้อย

ว นก่อน น.ส.รัศมีนที พฤกษาทร นายอำเภอทำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เชิญนักข่าว ไปเยี่ยมชม โครงการต่างๆ ที่เป็นนโยบายของกรมการปกครอง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในโครงการ "หมู่บ้าน อยู่เย็น" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ โครงการโลก หนอง นา โมเดล กิจกรรมภายในครัวเรือนต้นแบบ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ



พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการรวมตัวกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ.ท่าตะเกียบ ซึ่งแม้จะต้องเจอภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เหล่านี้ก็สามารถยืนอยู่ได้อย่างไม่ล้มถากมากนัก เพราะมีพืชผัก ผลไม้ มีไข่ มีปลาไว้บริโภคที่เหลือก็ขาย



สำหรับกิจกรรมภายในครัวเรือนต้นแบบไปเยี่ยมชมบ้าน นางสา สมนึก อายุ 49 ปี อยู่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ต.ท่าตะเกียบในเนื้อที่ 1 ไร่ นอกจากจะปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้ และทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองแล้ว ยังเลี้ยงไก่เลี้ยงจิ้งหรีด ทำให้มีรายได้ทุกวัน ถือเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะแม้สามีจะประสบอุบัติเหตุป่วยติดเตียงมากกว่า 20 ปี แต่เธอและลูกชายสองคนยังช่วยดูแล และทำการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพไปด้วย นอกจากนี้ผลผลิตอะไรที่เหลือก็นำไปขายในเขตของหมู่บ้าน "ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตกรรม บ้านเนินน้อย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา" อย่างเช่น ไข่ไก่ เก็บขายได้วันละอย่างน้อย 60 ฟอง ขายแผงละ 90 บาท

ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ และทรงบอกให้นางสาสู้ๆ พร้อมทรงเดินดูต้นหมากพร้าวไม้ และทรงชื่นชมว่าทำ ได้ดีมาก



ตรงพื้นที่บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 นี้ น่าสนใจตรงที่ว่าบรรดาแม่บ้านทั้งหลายยังทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า และย่ามไว้ขายด้วย โดยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบ้านเนินน้อย และถ้าบ้านไหนมีผลผลิตอะไรก็นำมาวางขายได้ที่ศาลากลางในหมู่บ้านนั่นเอง ซึ่งเปิดขายทุกวันพุธ

หลายคนคงสงสัยทำไมบ้านนี้ทอผ้าด้วย สอบถามได้ความว่า บรรดาแม่ๆ และผู้เฒ่าผู้แก่ที่ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากอีสาน โดยเฉพาะที่

จ.สุรินทร์ ซึ่งล้วนทอผ้าเป็นกันอยู่แล้ว เมื่อได้รับความสนับสนุนจากหน่วยราชการ จึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บด้วย เวลาว่างที่ไหนทางจังหวัดทางอำเภอจะชวนไปออกบูธ

จากนั้น ไปกันที่บ้านของ น.ส.จุฑามาศ ทับทอง อายุ 42 ปี อยู่ที่ ต.คลองตะเกรา ก่อนหน้านั้นเธอเป็นสาวโรงงานอยู่ที่ จ.ชลบุรี พอปี 2562 ลาออกมาอยู่ที่บ้านเพราะแม่ป่วย

ถ้าใครได้คุยกับสาวสี่แควคนนี้จะรับรู้ได้ว่า แม้จบแค่ป.6 แต่วิถีคิดไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เธอบอกสาเหตุที่ปลูกผักปลอดเพราะต้องทำให้แตกต่างจากเกษตรกรรายอื่น อีกทั้งยังเป็นพืชที่มีมูลค่าเป็นที่ต้องการของผู้รักสุขภาพทั้งหลาย

การปลูกผักของเธอมุ่งจุดเด่นตรงที่เธอปลูกผักสดประเภทต่างๆ ทั้งผักกอส บัตเตอร์เฮด กรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค ฯลฯ รวมทั้งเลี้ยงไส้เดือนด้วย เพื่อนำมูลมาใส่ในแปลงผัก โดยขอพ่อทำในเนื้อที่ 2 งาน เพื่อทำเกษตรอินทรีย์ ขาย

กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 100 บาท ปรากฏว่าลูกค้า
ชื่นชอบ ซึ่งขายในพ่วงด้วย ส่วนที่เหลือก็ส่งขาย

ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
อ.ท่าตะเกียบ นอกจากนี้ยังเพาะกล้าขายให้
เพื่อนๆ นำไปปลูกเองด้วย เดือนหนึ่งๆ มีรายได้
เฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นบาท

จุดสุดท้ายคณะไปกันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ.ท่าตะเกียบ ที่มี
นางบุญโฮม บุญสนิท เป็นประธาน ซึ่งเป็นจุด
ที่บรรรดาสมาชิกนำผลผลิตมารวมกัน เพื่อส่ง
ไปขายตามจุดต่างๆ ใน จ.ฉะเชิงเทรา

ความจริงก่อนหน้านั้นเกษตรกรส่วนหนึ่งรวม
ตัวกันอย่างหลวมๆ เพื่อนำผลผลิตทางการ
เกษตรไปขายศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทราและที่
สนามกีฬา จ.ฉะเชิงเทรา ต่อมาเมื่อปี 2558 ได้
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ตอนนั้นมีสมาชิก
14 คน รวมเนื้อที่ปลูกผักผลไม้ประมาณ 10 ไร่

นางบุญโฮมกล่าวว่า มีสมาชิก 14 ราย
ผลผลิตของกลุ่มมีทั้งผักสลัด ผักสวนครัว
ทั่วไปอย่างผักบุ้ง ถั่วฝักยาว แตงกวา ข้าวโพด
หรือผักพื้นบ้าน อาทิ ย่านาง มะระขี้นก ผักกูด
และผักหวานป่าก็มีให้เลือก ซึ่งลูกค้าของกลุ่ม
ส่วนใหญ่เป็นขาประจำและเป็นพวกรักสุขภาพ
โดยเฉพาะ โรงพยาบาลท่าตะเกียบจะนำผักของ



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ.ท่าตะเกียบ

กลุ่มไปทำอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน อีกทั้งกลุ่มขายผลผลิตมานานกว่า
20 ปี ลูกค้าประจำจึงมีค่อนข้างมาก นอกจากนี้จะปลูกพืชผักสวนครัว
แล้ว ยังปลูกทุเรียนหมอนทองในเนื้อที่ 20 ไร่ และขายกิ่งพันธุ์ที่ใช้วิธี
เสียบยอดจากต้นทุเรียนพื้นบ้านด้วย ซึ่งปีนี้ได้ผลผลิตดีมากถึง 5 ตัน
ขายอยู่ที่ก.ก.ละ 130 บาท รสชาติดีไม่แพ้ทุเรียนจันทบุรี

ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอยู่ตรงที่มีผู้นำที่เสียสละ
และมีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน
อาทิ รางวัลชมเชยโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสู้ชีวิต ปี 2559
ของธนาคารออมสิน รวมทั้งได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมาตลอด
โดยจะระดมทุนจากสมาชิกปีละ 1,000 บาท เพื่อใช้ในการหมุนเวียน
ผลิตพืชผัก และรับซื้อผลผลิต และปัจจัยการผลิตอื่นๆ โดยมีอัตรา
การยืมร้อยละ 1 บาท/เดือน ปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุน 42,000 บาท
หมุนเวียนให้สมาชิกยืมเพื่อลงทุนในการเพาะปลูก

นายสมหมาย ชินะหง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.คลองตะเกรา บอกว่า
ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอด



จุฑามาศ ทับทอง

สารพืชมอ.ทำตะเกียบมาตลอด โดยเฉพาะการดูแลเรื่องแหล่งน้ำที่คลอง
กระแศที่อยู่กลางหมู่บ้านและได้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ 11 ไร่ ไร่
เพื่อใช้ในการเกษตร และในปีหน้านี้ทางกรมชลประทานจะมาสร้างฝาย
กั้นน้ำให้

นับเป็นกลุ่มวิสาหกิจอีกแห่งที่แม้จะเจอวิกฤตโควิด-19 แต่ก็ยังยืน
อยู่ได้ เพราะทำแบบครบวงจร ทั้งผลิตเองและขายเอง ที่สำคัญมีลูกค้า
ขาประจำที่ไว้วางใจคุณภาพผลผลิตของกลุ่ม ซึ่งเป็นเกษตรกรปลอดภัยได้
รับเครื่องหมาย GAP

ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง